

สายการบินแอร์เซเชลส์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก เวลด์ ทราเวล อวอร์ด



- สายการบินชั้นนำภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย สำหรับชั้นบิสเนสคลาส
- สายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย



สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินแห่งชาติสาธารณรัฐเซเชลส์ ได้รับ 2 รางวัลสำคัญที่งาน เวลด์ ทราเวล อวอร์ด 2014 ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของสายการบินในฐานะสายการบินชั้นนำประจำภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคอื่นๆ

สายการบินฯ ได้รับรางวัลสายการบินชั้นนำประจำภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย สำหรับชั้นบิสเนสคลาส และรางวัลสายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

รางวัล เวลด์ ทราเวล อวอร์ด เริ่มต้นขึ้นในปี 2536 และจัดว่าเป็น องค์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกผ่านการลงคะแนนเสียงทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจาก 171 ประเทศ

มร. โจเอล มอร์แกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมสาธารณรัฐเซเชลส์ และประธานคณะกรรมการสายการบินแอร์เซเชลส์ กล่าวว่า “การได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติเป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามที่ชัดเจนของทีมงานสายการบินแอร์เซเชลส์ ความร่วมมือกับสายการบินเอทิฮัดซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับแนวทางใหม่ที่เราได้นำมาปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในการทำงานของเรา”

“ณ วันนี้ เราเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสาธารณรัฐเซเชลส์ที่ช่วยเพิ่มตัวเลขทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางคาร์โก้ บริการที่โดดเด่นของสายการบินฯ สร้างความประทับใจแก่นานาประเทศและนอกจากนั้นคือการเป็นตัวแทนให้แก่ประเทศเกาะที่งดงามของเรา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของชาวเซเชลส์”

มร. มนจ ปาปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เชเชลส์ กล่าวเสริมว่า “หัวใจสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือการที่เราสามารถตอบสนองผู้โดยสารได้เหนือกว่าความคาดหวังของพวกเขา นั้นหมายถึงการพัฒนาข้อเสนอในการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เชื่อมต่อโดยตรงกับจุดหมายปลายทางต่างๆของโลกมากขึ้นและผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของสายการบินฯ และที่สำคัญเหนืออื่นใดคือการนำเสนอประสบการณ์การบินที่ดีที่สุด ในราคาที่น่าดึงดูดใจ”

“เราทำสิ่งเหล่านี้โดยดึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดจากสายการบินเอทิฮัดสายการบินพันธมิตรของเรา ในด้านต่างๆ อาทิ สินค้า บริการ และการฝึกอบรม และการได้รับเกียรติจากภาคอุตสาหกรรมในวันนี้ แสดงให้เห็นคุณค่าและจุดยืนของเราในวันนี้”

“เรานำเสนอที่นั่งแบบปรับนอนราบได้ คอนเซ็ปต์ในการเสิร์ฟอาหารในเวลาที่ผู้โดยสารต้องการ ระบบความบันเทิงส่วนบุคคลในเที่ยวบินแบบ on-demand ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าในที่นั่ง (in-seat power) และทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้โดยสารคาดหวังจากสายการบินชั้นนำระดับโลกสามารถสัมผัสได้ในชั้นบิสซิเนสคลาสเครื่องบินแอร์บัส A330-200 แบบลำตัวกว้างของสายการบินฯ ลูกเรือ 140 คนของเราพร้อมบริการในแบบฉบับของเชเชลส์ เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรจิตและความอบอุ่นในแบบฉบับของชาวเกาะ”

มร. เกรแฮม อี ครุก ผู้ก่อตั้งและประธาน เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด กล่าวว่ “เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด ทำการมอบรางวัลแก่องค์กรการเดินทางและการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ดีที่สุดในโลก และไม่มีข้อยกเว้นใดเลยสำหรับสายการบินแอร์เชเชลส์ สายการบินฯที่มีการเติบโตและพัฒนาการที่โดดเด่นในระยะเวลาอันสั้น”

“สายการบินแอร์เชเชลส์ได้เติบโตจากสายการบินบูติกในตลาดเฉพาะกลุ่มมาเป็นสายการบินที่ให้บริการในระดับภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ด้วยการสร้างพันธมิตรเพื่อเข้าถึงตลาดนานาชาติ”

“ในวันนี้ สายการบินแอร์เชเชลส์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แบรนด์สายการบินที่ทำการส่งมอบการบริการที่เหนือระดับด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นบิสซิเนสคลาสระดับแนวหน้าที่สุดที่ผสมผสานกับบริการของลูกเรือที่ดีที่สุดเยี่ยมสมดังรางวัลที่ได้รับ”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลนี้แก่สายการบินแอร์เชเชลส์สำหรับความสำเร็จในการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และพัฒนาการท่องเที่ยวและการบินในระดับภูมิภาค เราขออวยพรให้สายการบินฯและพนักงานประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป”

ความสำเร็จของสายการบินแอร์เซเชลส์ ที่งาน เวลด์ ทราเวล อวอร์ด เน้นย้ำถึงความสำเร็จของสายการบินฯตลอดปี 2557

ตั้งแต่เดือน มกราคม สายการบินแอร์เซเชลส์ได้แจ้งให้ทราบถึงปีที่มีผลกำไรติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และการรับมอบเครื่องบิน DHC-6 Twin Otter Series 400 สำหรับบริการเที่ยวบินภายในประเทศ การลงนามในข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินออลิตาเลีย และสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ และการเพิ่มเที่ยวบินร่วม 2 เท่าตัวในเส้นทางเที่ยวบินร่วมกับสายการบินเอทีฮัตพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ สายการบินริเริ่มการจัดการเส้นทางบินใหม่สู่ปารีส ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขนถ่ายสินค้า ที่ สนามบินนานาชาติมาเฮ เซเชลส์ เปิดตัวเที่ยวบินบริการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ระหว่างเกาะต่างๆภายในประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแห่งผลกำไรเป็นปีที่ 3”